

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-TL

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2022

V/v tham mưu dự thảo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Công văn số 8508/UBND-NN ngày 14/6/2022 của UBND tỉnh giao triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; ngày 16/6/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT có Công văn số 2343/SNN&PTNT-TL đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Công ty Khai thác công trình thủy lợi và các đơn vị liên quan, căn cứ nội dung Chỉ thị nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời, có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

Trước diễn biến bất thường của thiên tai, đặc biệt từ đầu năm 2022 đến nay (mưa lũ giữa mùa khô; rét hại hiếm thấy tháng 2/2022), trên địa bàn tỉnh ta, thiên tai đã gây thiệt hại về người, tài sản và sản xuất của nhân dân làm 01 người chết; 16 nhà bị thiệt hại; 3.458,82 ha lúa bị thiệt hại; 223 con gia súc bị chết; 5.885 con gia cầm chết và nhiều tài sản khác; ước tính giá trị thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng. Dự báo từ nay đến cuối năm 2022, tình hình thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp; lượng mưa tại Bắc Bộ có xu hướng cao hơn, cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa, lũ dồn dập tại các tỉnh miền Trung trong tháng 10,11/2022... Để chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, sản xuất của Nhân dân và Nhà nước trong thời gian tới; Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh (có dự thảo gửi kèm theo).

Kính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định ban hành chỉ thị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Lưu: VT, TL (luan).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hoài Nam

